



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๗๒,๖๕๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ‘มศว’ใช้ต้นแบบ ตปท.ทำหลักสูตรพลิกเมืองไทย

## ● เหตุวุ่นวายการเมืองมาจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง Social Impact after SE Approach ธุรกิจเพื่อสังคม กับการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่า สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเกือบทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ โอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่ความเกลียดชังกัน และนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยากที่จะปฏิเสธได้ ซึ่งต้องช่วยกันคิดและหาหนทาง และหากผ่านพ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว ประเทศไทยจะต้องมาคิดว่าจะพ้นกับดักทางการเมืองได้อย่างไร เพื่อให้การเมืองมีความมั่นคง สิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งทำคือ การทำความเข้าใจของ คนในชาติให้ลดลง อย่าง Social Enterprise จะเรียกว่า กิจกรรมเพื่อสังคม หรือธุรกิจเพื่อสังคมก็ได้ ซึ่งกิจการเพื่อสังคมเป็นเครื่องมือที่ลดความเหลื่อม

ล้ำทางสังคมได้อย่างมีเหตุมีผล และมีประเทศที่ทำสำเร็จมาแล้ว อย่างน้อยสามประเทศ คือ บังกลาเทศ ไต้หวัน และอังกฤษ “บังกลาเทศสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพราะประเทศเขามีความยากจนมาก อังกฤษเป็นประเทศที่เจริญก็ยังมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเขาก็แก้ปัญหาด้วยธุรกิจเพื่อสังคม ส่วนประเทศไทยไต้หวันเขาใช้ศาสนาเข้ามาขับเคลื่อนให้เกิดอาสาสมัครและขับเคลื่อนธุรกิจการเพื่อสังคม ดังนั้นองค์ความรู้ที่เราจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์จาก 3 ประเทศนี้ มศว เลือกลำเป็นต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า มศว จะเปิดโรงเรียนผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่จะให้โอกาสกับคนทุกเพศทุกวัยมาเรียนทำธุรกิจเพื่อสังคม ที่จะสร้างนักธุรกิจที่มองเห็นคุณค่าของมนุษย์ เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและมีคุณธรรมจริยธรรมเห็นความดีเป็นเรื่องสำคัญ ถือเป็นจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบใหม่ โดยจะคัดนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนและใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องดูคะแนนใดๆ ทั้งสิ้น มีอย่างเดียวที่จะดูคือแรงบันดาลใจ และการสอบสัมภาษณ์ คาดว่าจะเปิดได้ในช่วงปี 2557 ทั้งนี้ยังมีการเปิดอบรมระยะสั้นในช่วงเวลา 3 เดือน 6 เดือนอีกด้วย” นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กล่าวว่า ประเทศไทยมีปัญหามากมาย หนทางธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นทางออกของประเทศที่ลดความเหลื่อมล้ำและตอบโจทย์ปัญหาประเทศได้อย่างครบวงจร สถาบันการศึกษาต้องลุกขึ้นมาทำหลักสูตรลักษณะนี้ อย่างหวังแต่รัฐบาล รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหอะไรได้ มีแต่จะสร้างปัญหาพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของบ้าน รัฐบาลเข้ามาแต่ละชุดเป็นเพียงผู้เช่าบ้าน ดังนั้นเราต้องดูแลบ้านของเรา อย่างหวังพึ่งรัฐบาล เราต้องไม่ทำตัวเองเหมือน กระบือห้องเย็น

